

ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567  
จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

<b>1. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ</b>	
อายุ	: 55 ปี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	: 4377
ตำแหน่งปัจจุบัน	: หัวหน้าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (สำนักงานฯ)
ระยะเวลาการทำงาน	: ธันวาคม 2533 - ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา	: - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญา สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน	: - มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลาประมาณ 32 ปี และดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าของสำนักงานฯ เป็นเวลาประมาณ 20 ปี - มีประสบการณ์การเป็นผู้สอบบัญชี ณ สำนักงาน EY-San Jose ประเทศสหรัฐอเมริกา 18 เดือน และมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการผลิต กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วน กลุ่มเทคโนโลยีและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจโรงพยาบาล และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง - เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ รวมถึงคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท	: 2 ปี (ปี 2565 – 2566)

<b>2. นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์</b>	
อายุ	: 53 ปี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	: 4753
ตำแหน่งปัจจุบัน	: หุ้นส่วนบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (สำนักงานฯ)
ระยะเวลาการทำงาน	: เมษายน 2536 - ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา	: - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน	: - มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงาน ฯ มาเป็นเวลาประมาณ 30 ปี และดำรงตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนสำนักงาน ฯ เป็นเวลาประมาณ 11 ปี - เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการผลิต กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจจัดจำหน่าย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบริการ - เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ รวมถึงคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท	: ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

<b>3. นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดำรง</b>	
อายุ	: 47 ปี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	: 5906
ตำแหน่งปัจจุบัน	: หุ้นส่วนบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (สำนักงานฯ)
ระยะเวลาการทำงาน	: เมษายน 2539 - ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา	: - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน	: - มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯมาเป็นเวลาประมาณ 27 ปี และดำรงตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนสำนักงานฯ เป็นเวลาประมาณ 7 ปี - เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการผลิต กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ และชิ้นส่วน ธุรกิจจัดจำหน่าย และ ธุรกิจบริการ - เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ รวมถึงคณะกรรมการและ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท	: ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว